

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		<input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน		
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ : ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล: ๑. นายอนรรตน์ ธรรมประจำจิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.จ.สป. ๒. นายไกร เอี่ยมจุฬา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ สป.จ.สป. ๓. น.ส.ปารวี วงษ์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป.จ.สป.			
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑	โทรศัพท์ (มท.) : ๕๐๔๔๙			
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ได้กำหนดเงื่อนไขในการจัดทำคำรับรองว่า ผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นไตรมาส ๔ คำนวณจากยอดงบประมาณ ที่หักงบประมาณกันเงินเหลือมปีออกเรียบร้อยแล้ว				
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๘๗	๘๙	๙๑	๙๓	๙๕
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๕	๖๘.๕๑	๑	๐.๐๕
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ: ๑. กระทรวงมหาดไทยแจ้งมาตรการให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ถือปฏิบัติ ๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตาม ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. ติดตาม ตรวจสอบและประสานเร่งรัดการเบิกจ่ายผ่านโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (www.padme.moi.go.th)				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน: ๑. แผนงาน/โครงการมีความชัดเจนสามารถดำเนินการได้ทันที ๒. ไม่มีปัญหา/อุปสรรคจากภัยธรรมชาติ ๓. ระยะเวลาการพิจารณาของ ก.น.จ. กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการหรืองบประมาณซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.น.จ.				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ๑. ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ๒. ระยะเวลาการพิจารณาของ ก.น.จ.				
หลักฐานอ้างอิง : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)				